



# ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

## โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตามที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขึ้น เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาโรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนากิจการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายมานิตย์ พรามสุขบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ พร้อมด้วย นางพรทิพย์ เหล่าทองมีสกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ,คณะครู บุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุมกว่า ๖๐๐ คน

ในการจัดการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียน

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้อง ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนทราบโครงการดี ๆ ที่ได้จัดขึ้น เพื่อชี้แจงถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ และได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง เพื่อพัฒนานักเรียน และโรงเรียน ส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงต่อไป

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘



ตามที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขึ้น เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาโรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายมานิตย์ พรามชูบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ พร้อมด้วย นางพรทิพย์ เหล่าทองมีสกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ,คณะครู บุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือและผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุมกว่า ๖๐๐ คน



ในการจัดการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ปกป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียน

นายนิรุทธ์ พรหมวิเศษ  
ผู้เขียน  
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘